
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๑9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)  

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา  
อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                         
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ    
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

  (๑) กระทู้ถาม         ไม่มี 

      (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
       ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นวาระท่ีมิได้ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระ ดังนี้  
        1. เนื่องจาก นายกรณ์  จาติกวณิช ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์  ตั้งแต่วันที่  15 มกราคม 2563 เป็นเหตุให้ 
สมาชิกภาพของ นายกรณ์ จาติกวณิช สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (8  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560  
         ที่ประชุมรับทราบ 

        2. ด้วยศาลจังหวัดพัทยาได้อ่านค าพิพากษาศาลฎีกาให้ลงโทษ พันต ารวจโท ไวพจน์ 
อาภรณ์รัตน์ จ าคุก 4 ปี ปรับ 200 บาท โดยไม่รอลงอาญา เป็นเหตุให้สมาชิกสภาพของ พันต ารวจโท ไวพจน์ 
อาภรณ์รัตน์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (13  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จ านวน 497 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ  
249 คน  

         ที่ประชุมรับทราบ 

      (๓) รับรองรายงานการประชุม       ไม่มี  

     (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว       ไม่มี 

           (5) เรื่องท่ีค้างพิจารณา 

       สืบเนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายชวน  
หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งและปรึกษาต่อที่ประชุมฯ เพ่ือน าระเบียบวาระท่ี 7.6 เรื่อง เลือกตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง   
ตามมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้นมาพิจารณาก่อน  
จึงขอด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้  
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   5.1 เลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง ตามมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   เนื่องจาก นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร 
ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  16 ธันวาคม 2562 ท าให้ต าแหน่งข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่างลง  
1 ต าแหน่ง ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรต้องด าเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน 
นับตั้งแต่ที่ต าแหน่งว่างลงตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554  
โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าแล้ว และได้มีสมาชิกเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 14 ก่อนก าหนดการเลือก 7 วัน ตามหลักเกณฑ์และพิธีการเลือกตามประกาศของรัฐสภา 
ข้อ 3 รวมทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่ 
   1  นางบุษกร อัมพรประภา 
   2  นางพรรณิภา เสริมศรี 
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา 18 บัญญัติว่า                               
การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญเป็นกรรมการ  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ประธานรัฐสภาก าหนด ซึ่งมีประกาศรัฐสภา ลงวันที่ 9 เมษายน 2535 ข้อ 6 ก าหนด 
ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการเลือกคณะกรรมาธิการสามัญมาใช้บังคับแก่การเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยอนุโลม ซึ่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 91 วรรคท้าย ก าหนดว่าการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ ถ้ามีการเสนอชื่อกรรมาธิการเท่ากับจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด ให้ถือว่า 
ผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีการเสนอชื่อมากกว่าจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด ให้ออกเสียงลงคะแนน
เป็นการลับ 
   เนื่องจากสมาชิกได้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามจ านวน 2 คน  
ซ่ึงมากกว่าจ านวนกรรมาธิการที่ว่างลง จึงต้องออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ โดยการออกเสียงลงคะแนนลับ
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 84 (๒  ให้ใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนโดยการเขียน
เครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่องท าเครื่องหมายตามประเด็นที่จะออกเสียง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียง
ลงคะแนนลับจะด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑  ตั้งกรรมการจ านวน 6 คน เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมการหย่อนบัตรลงคะแนนของ
สมาชิกและตรวจนับคะแนน 
   2  ให้กรรมการตรวจนับซองใส่บัตรลงคะแนน ก่อนจะให้เจ้าหน้าที่แจกซองแก่
สมาชิก หลังจากสมาชิกลงคะแนนเสร็จแล้ว กรรมการจะต้องตรวจนับซองอีกครั้ง เพ่ือความถูกต้อง 
และโปร่งใส่ 
   3  เจ้าหน้าที่แจกซองให้สมาชิกคนละ 1 ซอง ซึ่งในซองจะมีบัตรลงคะแนน โดยจะมี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน 2 คน 
   4  ให้สมาชิกเขียนเครื่องหมายกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมหน้ารายชื่อที่ ประสงค์ 
จะเลือกเพียง 1 คนเท่านั้น หากเกินกว่านี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
   5  เมื่อสมาชิกลงคะแนนเสร็จแล้วให้น าบัตรลงคะแนนใส่ซองไว้ตามเดิม โดยให้
เลขาธิการเรียกชื่อสมาชิกตามหมายเลข เมื่อเลขาธิการเรียกชื่อท่านใดให้สมาชิกท่านนั้นน าซองลงคะแนน 
ใส่กล่องนับคะแนนที่จัดไว้ต่อหน้ากรรมการตรวจนับคะแนน 
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   6  เมื่อประธานประกาศปิดลงคะแนนลับแล้ว สมาชิกจะลงคะแนนอีกไม่ได้  
และให้กรรมการตรวจนับคะแนนและรวบรวมผลคะแนนต่อไป 
   7  เมื่อกรรมการตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เสนอต่อประธาน และ
ประธานประกาศมติต่อที่ประชุม 
   ที่ประชุมมีมติเลือก นางบุษกร อัมพรประภา เป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา     
ด้วยคะแนน ๒๕๕ เสียง จากนั้น ประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่ท าลายบัตรลงคะแนนตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ข้อ ๘๗ วรรค ๒ 

       ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
โครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว โดย นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี 
พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง  วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

        ด้วยปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  
แต่กลับมีฐานะยากจนและถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอด อีกทั้งการบริหารจัดการข้าวในอดีตเป็นภารกิจ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการข้าวได้อย่างมีระบบและครบวงจร 
จนเกิดช่องว่างระหว่างภาคการผลิต การแปรรูป และการจ าหน่าย ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ 
   ประธานฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งสมาชิกฯ
เสนอแนะให้รัฐบาลช่วยเหลือในประเด็นดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยจัดตั้งกระทรวงการข้าวขึ้นมา แบ่งออกเป็น 
4 กลุ่ม ได้แก่ 1  กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และอ านวยการ  2  กลุ่มภารกิจวิจัยประจ าข้าว 3  กลุ่มผลิต 
และแปรรูป 4  กลุ่มภารกิจตลาดและการค้า โดยจะมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ตามกลุ่มภารกิจ และรัฐวิสาหกิจ 
3 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การข้าว องค์การคลังสินค้า และองค์การคลังสินค้าและเมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งนี้ ขอให้
นักวิจัยช่วยกันทดลองวิจัยข้าวเพ่ือให้ได้ปริมาณข้าวเพ่ิมขึ้น โดยมีธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง 
ให้มีน้ าใช้ได้อย่างเพียงพอต่อการท านา ซ่ึงจะท าให้ชาวนามีรายได้จากผลผลิตข้าวทีเ่พ่ิมข้ึน 
   เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ 
ผู้เสนอญัตติแถลงสรุปญัตติ โดยผู้เสนอญัตติขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการ
จัดตั้งกระทรวงการข้าว แต่เนื่องจากสมาชิกมีความเห็นต่างให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตร      
และสหกรณ ์ประธานได้ขอมติที่ประชุม 
   ซึ่ งที่ประชุมลงมติ เห็นด้วย 343 เสียง ให้ส่ งคณะกรรมาธิการการเกษตร 
และสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ต่อไป 

      ๕.3 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา
ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้งค่าครองชีพสูงจากราคาน้ ามัน แก๊ส ไฟฟ้า โดย นายคมเดช          
ไชยศิวามงคล สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจั งหวัดกาฬสินธุ์  พรรคเพ่ือไทย และคณะ เป็นผู้ เสนอ  
ซึ่งได้มอบอ านาจให้ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี พรรคเพ่ือไทย  
เป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องที่ค้างการพิจารณามาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง  วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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  เนื่องจาก ๕ ปีที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและเป็นปัญหาส าคัญของประชาชน 
คือปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยจะเห็นได้จากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณ ๑๗ ล้านล้านบาท แต่กลับ
ส่งผลให้หนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้นเป็น ๓.๑ แสนล้านบาท นอกจากนั้น ในส่วนของหนี้สาธารณะยังสูงขึ้นถึง 
๖.๖๙ ล้านล้านบาท จากตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงความถดถอยของทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
ของประเทศ อีกทั้งยังมีความเหลื่อมล้ าสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งในระยะเวลา ๘ ปี ที่ไม่มีการเลือกตั้ง 
มีคนจนเพ่ิมขึ้นมากกว่า ๑๔,๗๐๐,๐๐๐ คน ท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหาที่ดิน หนี้สิน  
และการถูกฟ้องล้มละลายมากขึ้นเป็นจ านวนมาก ประกอบกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการเติบโต 
ในขณะที่ค่าครองชีพก็สูงขึ้นด้วย ประชาชนจึงหันมาพ่ึงพาการใช้จ่ายแบบผ่อนช าระ ซึ่งหากปล่อยปัญหานี้  
ทิ้งไว้จะท าให้ประชาชนระดับรากหญ้าและชนชั้นกลางมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง และส่งผลให้มีความเหลื่อมล้ า
สูงขึ้นด้วย  

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งสมาชิกฯ  
ได้อภิปรายสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ โดยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นดังนี้       
หนี้สินของภาคเอกชนเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ และบั่นทอนศักยภาพการท างานของประชาชน โดยการสร้าง
ค่านิยมที่แสดงถึงฐานะทางสังคมด้วยการซื้อรถยนต์ยังก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง อาทิ การยึดทรัพย์สิน        
ของผู้ค้ าประกัน หรือลูกหนี้เมื่อผิดนัดช าระหนี้ และยังมีปัญหาเรื่องแชร์ลูกโซ่ในระดับชุมชน ส่งผลให้ปัญหา 
หนี้สินในครัวเรือนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ ประชาชนยังต้องแบกภาระค่าบริการโครงการพื้นฐาน   
ซึ่งใช้เงินลงทุนจากภาษีของประชาชน ภาครัฐจึงต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ  
การด าเนินชีวิตของประชาชนอย่างเร่งด่วน  

  เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ 
ผู้เสนอญัตติแถลงสรุปญัตติ โดยผู้เสนอญัตติขอไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาปัญหาหนี้สิน  
ในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้ งค่าครองชีพสูงจากราคาน้ ามัน แก๊ส ไฟฟ้า และขอส่งญัตติไปยัง
คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ จากนั้น ประธานได้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร    
ข้อ ๘๘ ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งญัตติไปให้คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติพิจารณา 
ศึกษา 

 ๕.4 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่อง  
ราคาหนังสัตว์ โค – กระบือ ตกต่ า โดย นายอนุชา น้อยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก  
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องที่ค้างการพิจารณามาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง  วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  ด้วยราคาหนังโคกระบือตกต่ ามาก เนื่องจากโรงงานฟอกหนังที่อยู่ ในจังหวัด
สมุทรปราการ น าหนังโคกระบือเข้ามาจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก และมีการยกเว้นภ าษีการน าเข้า 
หนังโคกระบือมาใช้ในการอุตสาหกรรม ซึ่งกลายเป็นที่รองรับขยะพิษจากการฟอกหนัง และปล่อยน้ าเสีย 
ไหลลงอ่าวไทย อีกท้ังไม่ให้ความสนใจซื้อหนังโคกระบือในประเทศไทยจึงท าให้ราคาหนังโคกระบือตกต่ าลง  

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งสมาชิกฯ   
เสนอแนะว่า การปศุสัตว์เป็นทางเลือกของประเทศ โดยมีการแก้ไขปัญหามาอย่างยาวนานเกี่ยวกับ 
ราคาเนื้อสัตว์ในประเทศซึ่งไม่ดีนัก เพราะมีเนื้อจากต่างประเทศลักลอบเข้ามา อีกทั้ ง ประเทศไทย 
ไม่มีศกัยภาพเพียงพอที่จะแปรรูปเครื่องหนังเพ่ือส่งออก ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยรับจ้างฟอกหนังเท่านั้น  
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ท าให้เป็นที่รองรับขยะพิษ ถ้าราคาหนังสัตว์ยังตกต่ าก็จะท าให้รายได้ของเกษตรกรตกต่ าด้วยเช่นกัน ทั้งที่ 
หนังสัตว์ โค – กระบือ ของประเทศไทยในปัจจุบันมีความสวยงาม ไม่มีต าหนิ นับว่าเป็นหนังสัตว์ชั้นดี  
และเพียงพอต่อการใช้ท าเครื่องหนังภายในประเทศ 

  เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ 
ผู้ เสนอญัตติแถลงสรุปญัตติ  ซึ่ งที่ประชุม เห็นชอบให้ส่ งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์                
สภาผู้แทนราษฎร ต่อไป 

  จากนั้น  นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงต่อที่ประชุม           
สภาผู้แทนราษฎร เพื่อท าความเข้าใจต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณตีั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาการขุดคลองไทย ว่ามีท้ังหมด ๙ ญัตติ ให้มาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 

     1. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา      
การขุดคลองไทย (Thai Canal) เส้น ๙ A  โดย พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย เป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ 
ปีที่ ๑ ครัง้ที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง  วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 2. ญั ตติ  เรื่ อ ง  ขอ ให้ สภ าผู้ แท น ราษ ฎ รตั้ งคณ ะกรรม าธิ ก ารวิ ส ามัญ ศึ กษ า 
การขุดคลองไทย  โดย นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่ อ  
พรรคประชาชาติ เป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องที่ค้างการพิจารณามาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง  วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

 3. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทาง 
ในการขุดคลองไทยเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดยนายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพ่ือไทย และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ  

 4. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการขุดคลองไทย 
เส้นทางแนว ๙ A โดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟจังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย 
และนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

 ๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการขุดคลองไทย 
โดย ร้อยต ารวจเอก อรุณ สวัสดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 

 ๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการจัดตั้งเขตการพัฒนาพ้ืนที่ระเบีย งเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC)  
โดย นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

 ๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับโลก โดย นายนพดล  
แก้วสุพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้เสนอ 
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http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=715645&file=6.16+%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+(%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C).PDF&download=1


- ๖ - 
 

 ๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการจัดท า
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ทางน้ า (คลองไทย  ทางบก  (รถไฟความเร็วสูง   
และทางอากาศ (สนามบินศูนย์กลางอาเซียน  ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้  โดย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

 ๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การขุดคลองไทย โดย นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพ่ือชาติ 
เป็นผู้เสนอ 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งสมาชิก ฯ           
ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น  เสนอแนะว่าการขุดคลองไทยนับ เป็นคลองหนึ่ งที่ มี ความส าคัญ 
ทางยุทธศาสตร์การเดินเรือ ซึ่งจะเป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติอย่างมหาศาล และได้รับ
ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านความมั่นคง โดยใช้เป็น
เส้นทางเดินเรือรบ เรือขนส่งน้ ามัน เรือขนสินค้า และเรือประมงสามารถเข้าออกได้โดยไม่ต้องผ่านน่านน้ า
ประเทศเพ่ือนบ้ าน  หากมีความขัดแย้ งทางด้ าน อ่าวไทยจะสามารถสร้างอ านาจทางทหารและ 
ความอิสระในการขนส่งทางทะเลได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด ด้านเศรษฐกิจจะช่วยให้ประเทศที่เดินเรือทั่วโลก
สามารถประหยัดพลังงาน ประหยัดการใช้น้ ามันในการส่งสินค้าทางทะเลได้เป็นจ านวนมาก ท าให้
ผู้ประกอบการมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน และสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างประเทศได้อีกด้วย  

 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาขุดคลองไทย และ 
การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ จ านวน ๔๙ คน ใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ๑๒๐ วัน จากนั้น 
ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมเวลา ๑๘.๒๕ นาฬิกา  
 
ปิดการประชุมเวลา ๑๘.๒๕ นาฬิกา 
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